

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

เลขที่รับ ๑๐๕๕/๖๖

วันที่ 23 ส.ค. 25๖๖



ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ 1 ๕๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสุพรรณบุรี (ประเทศไทย) ว่า ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสุพรรณบุรี เป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน FIFA และส่งเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีความโดดเด่นต่อยอดเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และได้รับทุนการศึกษาตลอดรวมถึงพัฒนานักกีฬาฟุตบอลระดับชุมชน ให้ยกระดับเป็นชมรม/ทีมอาชีพ มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสโมสรอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การฝึกอบรม ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยจัดอบรมจำนวน ๖ หลักสูตร แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ ๘ ปี, ๑๐ ปี, ๑๒ ปี, ๑๔ ปี, ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี

ระยะที่ ๒ การค้นหานักฟุตบอลที่มีความโดดเด่นและมีใจรักการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ระยะที่ ๓ การบ่มเพาะนักกีฬาที่มีความโดดเด่นเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสุพรรณบุรี (ประเทศไทย) (Thailand Excellent Soccer Academy : TESA) สู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน FIFA และสภาพแวดล้อมการฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อให้แก่สโมสรฟุตบอลอาชีพทั้งในและต่างประเทศ

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสุพรรณบุรีเป็นเลิศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ และหากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายกษิตวิชญ์ ภูธิตาปดี นายกสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสุพรรณบุรี (ประเทศไทย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๑๕ ๙๑๙๓ ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวขอให้คำนึงถึงสถานะทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยึดถือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบด้วย

เรียน นาย อบต.บ้านไร่ เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติการต่อไป

(นางสาววสันดา เข้มเตี้ยกัน) เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/ ๒๒๓ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

23 ส.ค. 2566

เรียน นาย ก ทต./นาย ก อบต.ทุกแห่ง เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร/โทรสาร ๐๔๔๖๒-๒๒๐๓

(นางสาวปทุมวิภา นกรพรม)

(นายมนต์สิทธิ์ บุญจรรย์)



(นายสุกฤษ ชูานเจริญ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นายกรณต์ เขตจันทิก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

7 ๕๓๒๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๖
เรื่อง...



ที่ มท ๐๘๑๖.๕/๗ ๗๒๐๑
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ว่า ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน FIFA และส่งเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีความโดดเด่นต่อยอดเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และได้รับทุนการศึกษา ตลอดรวมถึงพัฒนานักกีฬาฟุตบอลระดับชุมชน ให้ยกระดับเป็นชมรม/ทีมอาชีพ มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสโมสรอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต โดยมีขอบเขตการดำเนินงานจำนวน ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การฝึกอบรม ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยจัดอบรมจำนวน ๒ หลักสูตร แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ ๘ ปี, ๑๐ ปี, ๑๒ ปี, ๑๔ ปี, ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี

ระยะที่ ๒ การคั้นหานักฟุตบอลที่มีความโดดเด่นและมีใจรักการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ระยะที่ ๓ การบ่มเพาะนักกีฬาที่มีความโดดเด่นเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) (Thailand Excellent Soccer Academy : TESA) สูการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน FIFA และสภาพแวดล้อมการฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อให้แก่สโมสรฟุตบอลอาชีพทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ และหากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายกษิตชัย ภูธิตาบดี นายกสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๑๕ ๙๑๙๑ ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวขอให้คำนึงถึงสถานะทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยึดถือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงานนายธนภฤต วิเศษฤทธิ์ โทร ๐๙๕ ๒๙๔ ๙๒๙๙